

Số: /KH-UBND

Chí Minh, ngày tháng 01 năm 2024

## KẾ HOẠCH Tổ chức đón xuân Giáp Thìn năm 2024

Thực hiện Kế hoạch của UBND huyện Tứ Kỳ và Nghị quyết của Đảng ủy xã Chí Minh về việc tổ chức đón xuân Giáp Thìn năm 2024; UBND xã xây dựng kế hoạch tổ chức vui xuân, đón tết cụ thể như sau:

### I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

#### 1. Mục đích:

Nhằm tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân nhân dịp mừng Đảng, mừng xuân; Đồng thời thực hiện tốt các chế độ chính sách, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Thông qua các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân nhằm khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, đạo lý “*uống nước nhớ nguồn*” và tinh thần “*tương thân tương ái*” của dân tộc Việt Nam. Đồng thời động viên cán bộ và nhân dân hăng hái thi đua, học tập, lao động sản xuất; góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Chí Minh lần thứ Nhất và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Chào mừng kỷ niệm 94 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) và các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trong năm 2024.

#### 2. Yêu cầu:

Việc tổ chức vui Tết, đón xuân phải đảm bảo an toàn, vui tươi, tiết kiệm, hiệu quả và mang tính tuyên truyền, giáo dục cao với phương châm “*người người, nhà nhà đều có Tết*”.

Tổ chức các hoạt động đảm bảo phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, chú trọng tới chất lượng các hoạt động. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, sự tập trung chỉ đạo của chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vai trò chủ động và tự quản của các thôn.

Phát huy tính tích cực của các hội, đoàn thể trong việc vận động tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động văn hóa, các giải thể thao, động viên nhiều đối tượng, nhiều lứa tuổi tham gia. Chủ động, tích cực về nguồn vận động xã hội hóa để tổ chức các hoạt động.

Các hoạt động diễn ra trong dịp tết phải đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch bệnh có thể phát sinh lây nhiễm trong cộng đồng.

### II. NỘI DUNG

#### 1. Về sản xuất nông nghiệp

Các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp hướng dẫn hộ nông dân thu hoạch cây rau màu vụ đông, chuẩn bị đồ nước, lồng ngả đất chuẩn bị vật tư, phân bón, tích cực phòng chống rét cho mạ đảm bảo mọi điều kiện cho việc gieo cấy vụ chiêm xuân, đảm bảo đúng lịch gieo cấy và khuyến cáo nông dân không gieo cấy khi thời tiết nhiệt độ dưới 15<sup>0</sup>c. Ban thú y, khuyến nông cơ sở phối hợp với các thôn, các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền phòng chống rét, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm...Hưởng ứng tết trồng cây “*Đời đời nhớ ơn Bác Hồ*” phát động mỗi hộ gia đình trồng từ 01 đến 02 cây ăn quả, cây cảnh, cây hoa, cây xanh, hoàn thành chỉ tiêu vào ngày 05/3/2024 (*ngày 25 tháng Giêng năm Giáp Thìn*).

## **2. Công tác văn hóa xã hội**

**2.1. Công chức Văn hoá – Xã Hội:** Chủ động triển khai kế hoạch tuyên truyền trước trong và sau tết nguyên đán Giáp Thìn, tổ chức trang trí khu vực nhà làm việc của xã, treo băng, cờ, khẩu hiệu và hồng kỳ khu vực trung tâm xã và một số trục đường chính, phát động nhân dân treo cờ Tổ quốc từ ngày 01/02/2024 đến hết ngày 20/2/2024 (*bắt đầu từ ngày 22 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày 11 tháng Giêng năm Giáp Thìn*). Kiểm tra, đôn đốc, các cơ quan, đơn vị, nhà trường, nhà văn hóa các thôn trên địa bàn xã, trang trí khẩu hiệu tuyên truyền mừng Đảng, mừng xuân và thực hiện việc treo cờ Tổ quốc tại các nơi công cộng, các thôn phát động nhân dân treo đèn, hoa, cờ trang trí, tạo cảnh quan khí thế phấn khởi mừng Đảng, mừng xuân...

Đài truyền thanh xã tổ chức tiếp sóng đài cấp trên theo quy định, xây dựng các chuyên mục, tăng cường thời lượng phát sóng với chủ đề: Mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước, quê hương đổi mới. Xây dựng chương trình truyền thanh đặc biệt chào xuân mới (*phát vào đêm giao thừa và sáng mùng một Tết, thư chúc Tết đến cán bộ và nhân dân trong xã của đồng chí Chủ tịch UBND xã*). Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh các Chi thị, Nghị định của Chính phủ về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là việc cấm buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và đốt pháo nổ (theo ND 137); công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh trong nhân dân và các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết; các nội dung trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đề nghị Đảng uỷ chỉ đạo Ủy ban MTTQVN xã phối hợp với công chức VH-XH cùng các ngành, đoàn thể, các thôn tổ chức các giải giao lưu, thi đấu TDTT chào đón năm mới và lễ hội truyền thống. Tăng cường hướng dẫn và quản lý tốt các lễ hội, các hoạt động tôn giáo trên địa bàn (*Đình, chùa, miếu...*) . Các lễ hội tổ chức phải đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật về quy chế tổ chức lễ hội mà Nhà nước đã hướng dẫn đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn,

tiết kiệm, không có biểu hiện mê tín dị đoan, không được biến tướng dưới mọi hình thức. Ban quản lý và trụ trì các Chùa, Miếu... chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện lễ hội đầu xuân, *(các hoạt động Lễ - Hội phải được báo cáo đầy đủ về UBND xã qua CC VHTT và phải được phê duyệt)*.

**2.2. Tổ chức viếng nghĩa trang Liệt sỹ xã:** Công chức LĐTB&XH đơn đốc người ký hợp đồng dọn vệ sinh các khu vực Nghĩa trang liệt sỹ và các phần mộ liệt sỹ bảo đảm sạch sẽ, xong trước ngày 30/01/2024 *(tức là ngày 20 tháng Chạp năm Quý Mão)*. Đồng chí Phó chủ tịch UBND xã phụ trách lĩnh vực Văn hóa xã hội phối hợp với Hội Cựu chiến binh cần chủ động phân công công chức chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc viếng NTLS vào 8h sáng ngày 31/01/2024 *(tức ngày 21 tháng Chạp năm Quý Mão)*. Thành phần mời Ban thường vụ Đảng ủy - TT HĐND - LD UBND; Trưởng các ngành đoàn thể, hiệu trưởng các nhà trường, trạm y tế, bí thư chi bộ, trưởng thôn...

**2.3. Tổ chức tặng quà:** Công chức văn hóa phụ trách lao động, thương binh xã hội, chủ động tham mưu, phối hợp với cấp uỷ, chính quyền, MTTQ các tổ chức đoàn thể tặng quà tết cho các đối tượng, các gia đình người có công, trợ cấp khó khăn cho các gia đình hộ nghèo, bảo trợ xã hội... là đầu mối của UBND xã tiếp nhận quà và phát trao các phần quà đã rõ địa chỉ, đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng đối tượng; Các phần quà khác sẽ được giao về thường trực Ủy ban MTTQ xã tiếp nhận và phân bổ. *(Để tránh sự chồng chéo đề nghị các đoàn thể, các tổ chức cá nhân tặng quà cho hội viên khó khăn dịp tết đều phải báo cáo thông qua TT UBMTTQ xã)*

**2.4. Tổ chức chúc mừng thọ:** Sau tết từ ngày 13 tháng 02 năm 2024 *(tức ngày 04 tháng giêng năm Giáp Thìn)*, Các đồng chí trưởng thôn chủ động phối hợp với Chi hội trưởng người cao tuổi tại thôn tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 284 cụ: Trong đó 129 cụ tròn 70 tuổi, 53 cụ tròn 75 tuổi, 30 cụ tròn 80 tuổi, 20 cụ tròn 85 tuổi, 29 cụ tròn 90 tuổi, 12 cụ tròn 95 tuổi, 02 cụ tròn 100 tuổi, 03 cụ thọ 101 tuổi, 01 cụ thọ 102 tuổi, 01 cụ thọ 103 tuổi, 01 cụ thọ 104 tuổi và 03 cụ thọ từ 107 đến 115 tuổi. Công tác tổ chức chúc thọ, mừng thọ tại các thôn phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm... chú trọng nhiều đến yếu tố văn hóa, tinh thần, thể hiện sự quan tâm của Đảng – Nhà nước đối với công tác chăm sóc và phụng dưỡng và phát huy vai trò của người cao tuổi.

**2.5. Kiểm tra an toàn thực phẩm:** UBND xã thành lập tổ kiểm tra về sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn, xây dựng kế hoạch, phân công thành viên tổ chức kiểm tra các điểm giết mổ, buôn bán và chế biến thực phẩm trong thời điểm tết nguyên đán. Trạm y tế chuẩn bị đầy đủ cơ sở thuốc phục vụ nhân dân trong suốt dịp nghỉ tết và thực hiện các biện pháp đảm bảo công tác phòng dịch;

viết bài tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng bệnh dịp Tết nguyên đán, phân công trực tết bảo đảm 24/24 giờ.

### **3. Ban chỉ huy Quân sự và Ban Công an xã:**

**3.1. Ban quân sự xã:** Phối hợp Ban chỉ huy Quân sự huyện Tứ Kỳ, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội đồng NVQS xã tổ chức phát lệnh và quản lý nguồn sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2024. Tổ chức buổi gặp mặt tặng quà, động viên giao nhiệm vụ các đồng chí quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự được phục viên suất ngũ trở về địa phương và Lễ phát lệnh gọi công dân nhập ngũ.

**3.2. Ban công an xã:** xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các nhiệm vụ phối hợp giữ gìn ANCT-TTATXH. Tập trung 100% quân số làm nhiệm vụ bảo đảm ANCT- TTATXH- ATGT bảo đảm tính mạng, tài sản của nhân dân, tổ chức điều tra phá án, lập hồ sơ xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm Pháp luật, công bố xử lý các đối tượng vi phạm hành chính trên đài truyền thanh của xã kể cả trước trong và sau giao thừa để nhân dân nắm được chủ động phòng ngừa.

**4. Đối với các thôn.** Tích cực truyền truyền vận động nhân dân tổ chức vui xuân đón tết an toàn, tiết kiệm, đảm bảo ứng phó, linh hoạt, an toàn trong công tác phòng chống dịch. Trưởng thôn cần phối hợp với lực lượng Công an xã giám sát và xử lý các trường hợp vi phạm Nghị định số 36 của Chính phủ, Quyết định số 95 của Thủ tướng Chính phủ vận động nhân dân không đốt pháo nổ và thả đèn trời tổng hợp tình hình báo cáo UBND xã. Phối hợp với Công an xã tăng cường công tác kiểm tra quản lý thị trường, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất lưu thông hàng giả, hàng kém chất lượng, cân đong gian dối tại các khu vực mua bán tập trung.

Trưởng thôn phối kết hợp cùng Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân chăm các tuyến đường hoa đã được phân công đảm nhận. Chủ động tổ chức để quân dân chính thôn dọn vệ sinh tại các khu trung tâm NVH các thôn, tuyên truyền vận động nhân dân và các tổ liên gia trong thôn tổ chức tổng dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, phát quang hành lang các trục đường giao thông tại các thôn, treo cờ tổ quốc, tháo dỡ các biển pano áp phích đã cũ hỏng và các biển quảng cáo... phát động nhân dân tích cực hưởng ứng tết trồng cây, chủ trì tổ chức chúc thọ cho các cụ cao tuổi trong thôn. Tổng hợp tình hình vui xuân đón tết tại thôn và báo cáo về UBND xã (qua Đ/c Tuổi -CC VPTK) theo quy định.

**5. Việc trực cơ quan:** Các cơ quan, UBND xã, các cơ quan, trường học trên địa bàn phải xây dựng lịch trực cơ quan trong những ngày nghỉ tết, lịch trực phân công phải đảm bảo có lãnh đạo cơ quan để thường trực giải quyết công

việc khi cần thiết, lịch trực tết được gửi về UBND xã để theo dõi và tiện việc liên lạc.

## **6. Tổ chức gặp mặt đầu xuân**

Trong thời gian tổ chức vui xuân đón tết, yêu cầu các bộ phận, Ban công an, Quân sự, Công chức văn hóa – xã hội, trưởng các thôn; Giám đốc các hợp tác xã nông nghiệp, Trưởng trạm y tế, đài truyền thanh báo cáo bằng văn bản về tình hình tết gửi về công chức Văn phòng UBND xã để tổng hợp viết báo cáo (thời gian trong ngày 14/02/2024). Đúng 7h 30 phút ngày 15/02/2024, thời gian đầu giờ lãnh đạo UBND xã sẽ tổ chức buổi gặp mặt đầu năm, thành phần cán bộ, công chức xã và trưởng các thôn.*(thành phần nêu trong kế hoạch thay cho giấy mời)*. Sau buổi gặp mặt mọi hoạt động của cơ quan trở lại hoạt động bình thường.

## **III. KINH PHÍ**

### **1. Tặng quà Tết cho các gia đình đối tượng chính sách:**

Quà của Chủ tịch nước, quà của Tỉnh ủy, HĐND-UBND-UBMTTQ tỉnh tặng cho các đối tượng chính sách.....Thực hiện đầy đủ đúng theo hướng dẫn của cấp trên.

Giao cho công chức Văn phòng - Thống kê, Tài chính - Kế toán, Văn hóa XH phụ trách Lao động – TB&XH chuẩn bị đầy đủ quà cho đối tượng chính sách.

### **2. Trợ cấp hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn:**

Tết Giáp Thìn 2024 Tỉnh tặng cho 37 hộ nghèo mỗi hộ 01 suất 500.000đ. UBND huyện tặng quà trợ cấp khó khăn cho 10 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mỗi hộ 01 suất 500.000đ (ngoài suất quà của Tỉnh) và trợ cấp khó khăn cho 119 hộ cận nghèo trong xã, mỗi hộ 01 suất quà trị giá 300.000đ, với tổng số tiền là 59.200.000đ. Ngoài ra căn cứ nguồn kinh phí của cấp trên và các tổ chức, cá nhân tặng cho các đối tượng người có công, các hộ gia đình khó khăn. UBND xã phối hợp MTTQ, các ban, ngành đoàn thể, Hội Chữ thập đỏ của xã vận động xã hội hóa tặng cho các đối tượng hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn theo thực tế cho phù hợp.

Những trường hợp phát sinh cấp uỷ chi bộ, trưởng phó thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn báo cáo về UBND xã tổng hợp, báo cáo Ban thường vụ Đảng uỷ xét chỉ đạo TT UBMTTQ giải quyết bổ sung cho phù hợp *(kinh phí trích từ quỹ vì người nghèo)*.

## **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Phân công đồng chí Phó chủ tịch UBND xã phụ trách VHXX chỉ đạo các bộ phận công chức có liên quan chủ động phối hợp MTTQ, các cơ quan ban ngành, đoàn thể tổng hợp các suất quà Chủ tịch nước; quà của Tỉnh ủy, HĐND-UBND-UBMTTQ tỉnh; quà của Huyện và quà do tổ chức, đoàn thể, đơn vị, cá

nhân tặng cho các đối tượng trong dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 báo cáo Ban thường vụ Đảng ủy kịp thời.

2. Văn phòng - Thống kê; Tài chính - Kế toán; Văn hóa - Xã hội, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế - xã hội, các thôn, căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc kế hoạch, quá trình triển khai thực hiện có gì khó khăn vướng mắc báo cáo lãnh đạo UBND xã xem xét giải quyết./.

***Nơi nhận:***

- UBND huyện Tứ Kỳ (để báo cáo);
- BTV Đảng ủy, TTHĐND - UBND xã;
- CTMTTQ, trưởng các ban, ngành, đoàn thể xã;
- Bí thư chi bộ, trưởng phó thôn, trưởng ban CTMT;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tuấn Anh**